

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-CNTTBCVT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2022

V/v triển khai Kế hoạch về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai Kế hoạch số 4025/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 4025/KH-UBND, đến nay tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy hiện tại nhiều trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chỉ triển khai áp dụng 01 phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (qua ứng dụng Viettel Money hoặc VNPT Money) để thanh toán học phí và phí dịch vụ giáo dục. Việc áp dụng 01 phương thức thanh toán là chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ theo yêu cầu tại Kế hoạch số 4025/KH-UBND - *“Các trường học, cơ sở giáo dục sẵn sàng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho **tối thiểu 03 trong 04 phương thức** sau: Mã vuông QR (Chuyển khoản/Thanh toán), qua website (Chuyển khoản/Thanh toán), Mobile Money và thẻ (POS); tích hợp sẵn sẵn module thanh toán trong phần mềm quản lý trường học, cơ sở giáo dục.”*. Điều này gây khó khăn cho phụ huynh học sinh trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ thanh toán, cũng như làm hạn chế khả năng được lựa chọn dịch vụ, hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện của phụ huynh học sinh (xảy ra trường hợp phụ huynh có con em học tại các trường, các cơ sở giáo dục khác nhau phải cài đặt các ứng dụng thanh toán khác nhau theo phương thức do trường, cơ sở giáo dục đó triển khai).

Trong điều kiện các dịch vụ và phương thức thanh toán trực tuyến đang được cung cấp đa dạng và phong phú như hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà

soát, đánh giá tình hình triển khai thực tế Kế hoạch số 4025/KH-UBND tại các địa phương, các trường học, cơ sở giáo dục để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn bổ sung phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các đơn vị chưa triển khai đầy đủ.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện và thông báo kết quả về Sở **trước ngày 30/11/2022** để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT, đề b/c);
- Lưu: VT, CNTTBCVT (NT, 02).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hiền